

โอล์มสเตด

โอล์มสเตด (Olmstead) คืออะไร?

คดีระหว่างโอล์มสเตด (Olmstead) และลอซส์ เคอร์ติส (Lois Curtis ชื่อย่อ L.C.) เป็นคดีของศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นไปตามข้อที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพของสหรัฐอเมริกา (ADA) พ.ศ. 2533 ในคดีโอล์มสเตด ศาลฎีกาได้ตัดสินว่ารัฐจำเป็นต้องให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการแก่บุคคลที่มีความทุพพลภาพโดยไม่มีการแบ่งแยกให้มากที่สุด โอล์มสเตดถูกนำมาใช้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานเฉพาะ บุคคลที่มีโอกาสอยู่ในสถานเฉพาะ และในเร็ว ๆ นี้ได้นำมาใช้กับบุคคลที่ถูกกักกันจากการมีส่วนร่วมที่สำคัญในชุมชนของตนเนื่องจากบริการหรือแนวปฏิบัติของรัฐ

ความเป็นมาของโอล์มสเตด

คดีโอล์มสเตดเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสองคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตและมีความบกพร่องทางสติปัญญา เธอทั้งสองคนได้เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชหลายครั้ง พวกเขาปราศจากที่จะได้รับการและความช่วยเหลือในชุมชนซึ่งแพทย์ที่รักษาได้แสดงความเห็นว่าพวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าการกำหนดให้ผู้หญิงต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ

เหตุใดคดีโอล์มสเตดจึงมีความสำคัญต่อรัฐเนบราสก้า?

สภาองค์กรสองฝ่ายได้ผ่านพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA) พ.ศ. 2533 เพื่อป้องกันและลดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความทุพพลภาพ พระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกาห้ามมิให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเนื่องจากความทุพพลภาพ ในคดีโอล์มสเตด ศาลฎีกาได้ตีความพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกามากกว่า การแบ่งแยกบุคคลที่มีความทุพพลภาพโดยไม่จำเป็นถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งได้มีการขยายการนำไปใช้เมื่อการบริการในชุมชนของรัฐล้มเหลว หรือไม่สามารถหาตำแหน่งงานตามความต้องการและความจำเป็นให้กับบุคคลที่ทุพพลภาพโดยไม่มีการแบ่งแยกให้มากที่สุด

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกา รัฐเนบราสก้าจึงต้องสร้างและดำเนินการตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ทุพพลภาพในการใช้ชีวิตและทำงานในฐานะสมาชิกในชุมชนโดยไม่มีการแบ่งแยก

ความแตกต่างระหว่างแบบแบ่งแยกและแบบรวมกัน

เมื่อคำนึงถึงชีวิตของบุคคล ๆ หนึ่งถูกทำให้บุคคลนั้นถูกแยกออกจากการเป็นสมาชิกในชุมชน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกด้านของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น ทางเข้าบ้านที่เป็นขั้นบันไดทำให้บุคคลที่นั่งรถเข็นไม่สามารถเข้าบ้าน ซึ่งหมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่สามารถออกไปข้างนอกหรือออกจากบ้านได้ทำให้เขามีทางเลือกน้อยลงในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่มีความสำคัญต่อเขา

	ที่ถูกแบ่งแยก	ที่อยู่รวมกัน
บ้าน	ที่มีเพียงแต่บุคคลทุพพลภาพอาศัยอยู่หรือมีบุคคลทุพพลภาพอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งบุคคลที่ถาวรได้รับเงินจากรัฐเพื่อการอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์และศูนย์จิตเวช	สถานที่ที่บุคคลทุพพลภาพและบุคคลที่ไม่ทุพพลภาพอาศัยอยู่
งานต่าง ๆ	รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริการบำบัดรักษาทุกวันที่จะมีขึ้นในสถานที่ที่พึงพิง โดยเสนอค่าจ้างขั้นต่ำและจ้างงานบุคคลทุพพลภาพเป็นส่วนใหญ่	เสนอค่าจ้างที่แข่งขันได้และเป็นไปตามความสนใจของเขา งานที่มีการจ้างบุคคลที่ทุพพลภาพและบุคคลที่ไม่ทุพพลภาพ
การเดินทาง	ที่มีขอบเขตและระเบียบเคร่งครัด การเดินทางจะต้องถูกวางแผนไว้แล้วและในแต่ละการเดินทางต้องมีผู้เดินทางหลายคนและจุดจอดพักหลาย ๆ จุด	เข้าถึงได้ เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการแก่บุคคลที่ทุพพลภาพและบุคคลที่ไม่ทุพพลภาพ
การศึกษา	การรับบริการด้านการศึกษาในห้องหรือโรงเรียนมีให้เฉพาะนักเรียนที่ทุพพลภาพเท่านั้น	การรับบริการด้านการศึกษาและความช่วยเหลือในห้องเรียนที่เรียนห้องเดียวกันกับนักเรียนที่ไม่ทุพพลภาพ
ลักษณะเฉพาะ	กำหนดการที่ถูกกำหนดโดยบุคคลอื่น ไม่มีตัวเลือกเกี่ยวกับอาหารหรือการรับประทานอาหาร ขาดความเป็นส่วนตัว ไม่มีตัวเลือกสำหรับบุคคลที่จะปฏิสัมพันธ์หรือบุคคลที่จะร่วมห้องด้วย	รวมถึงตัวเลือกเกี่ยวกับ: บุคคลที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่าง ๆ เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร กับใคร กินอะไร อยู่ที่ไหน และจะอยู่กับใคร

แหล่งข้อมูลโอล์มสเตด

- เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอล์มสเตดของรัฐบาลกลาง <https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/civilrights/resources/factsheets/ada.pdf>
- องค์กรสิทธิแห่งโอล์มสเตด <https://www.olmsteadrights.org/about-olmstead/>
- หน้าเว็บ โอล์มสเตดแห่งเนบราสก้า <https://dhhs.ne.gov/Pages/Olmstead.aspx>

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโอล์มสเตด คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ DHHS.NEOlmstead@nebraska.gov.